

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2018) và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, Hội nghị 5 phi hành gia phi hành không gian, ý nghĩa trên toàn xã.



Đi đoàn Hà Tĩnh và nghị định Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã trao giải Hội thi Tin học trẻ cấp thị trấn XII

Ngày 4/5 vừa qua, Hội nghị thị xã đã phối hợp phòng GD&ĐT thị xã tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp thị trấn XII, tham gia hội thi có 30 thí sinh xuất sắc là học sinh các trường TH, THCS, THPT trên toàn thị xã, các thí sinh chia thành 3 khối vì các phần thi khác nhau. Kết thúc hội thi, BTC đã chọn và trao 4 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 7 giải khuyến khích.

Bên cạnh đó, chiều ngày 14/5/2018, Hội nghị thị xã cũng đã phối hợp phòng GD&ĐT tổ chức vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng toàn thị trấn XII. Tham gia cuộc thi có 25 sản phẩm của các tác giả, nhóm tác giả là các VTTN của các trường học trên địa bàn, qua 1 buổi làm việc BTC đã chọn 5 sản phẩm tốt nhất để tham gia vòng chung kết cấp tỉnh. Đây là cuộc thi ý nghĩa, kích thích, khuyến khích sáng tạo của VTTN trên nhiều lĩnh vực về sinh học, xã hội, kinh tế... qua nhiều năm triển khai có nhiều sản phẩm có tính thực tiễn cao.

Cùng năm trong chuỗi hoạt động, Hội nghị thị xã đã tổ chức "Ngày hội mổ heo" xây dựng công trình măng non, sau 5 tháng triển khai 12/12 Liên đội hàng ngày tổ chức triển khai và phát động phong trào sôi nổi, tích cực, nhiều liên đội đã tổ chức phát động tạo ra hiệu ứng lan tỏa sâu rộng và tốt nhất: THCS Đậu Liêu, TH Nam Hùng, TH Bắc Hùng, THCS C. Thuận, THCS Thuận Lộc... Liên đội đã tổ chức cho các em nuôi lợn con heo, cho heo ăn vào các ngày chào mừng tuần học và giờ học cũng như giờ nghỉ và chăm sóc heo thông xuyên.... Phong trào tìm kiếm nuôi heo đã trở thành một mô hình không chỉ mang ý nghĩa giáo dục tính tìm kiếm, phòng trào còn có tính nhân văn sâu sắc, vì an sinh xã hội, nêu cao tinh thần đoàn kết, tình thân ái trong cộng đồng.

TH OÀN